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งานวจิัยจุฬาฯชงเพิ่มเขตพื้นท่ีฯ 
สพฐ.เตรียมถกสพท.หาขอสรุป 

 
 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 
(กพฐ.) เปดเผยวา ผลการวิจัยเรื่องเขตพื้นที่การศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่เสนอให
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.) ขยายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอันดับแรกเสนอใหขยาย สพท.เพิ่มใน 4 
จังหวัด ไดแก 1.ปราจีนบุรี 2.อุทัยธานี 3.มหาสารคาม เขต 2 และ 4.เลย เขต 1 เน่ืองจากผลวิจัยระบุวา
พื้นที่ดังกลาวมีโรงเรียนมากเกินไป นอกจากนี้ ผลวิจัยยังเสนอใหขยาย สพท.เพิ่มในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
ที่มีระยะทางไมหางไกลกันมากนัก แตเปนพื้นที่ที่มีภูเขากั้น สงผลใหเกิดความยากลําบากในการ
เดินทาง อยาง จ.กาญจนบุรี เขต 3, เชียงใหม เขต 5 และพัทลุง ซึ่ง สพฐ.จะศึกษาวาจําเปนตองขยาย
เพิ่มมากนอยเพียงใด 
 
คุณหญิงกษมากลาววา สวนที่ผลการวิจัยยังเสนอใหขยาย สพท.เพิ่มใน 9 จังหวัด ไดแก 1.สุรินทร เขต 
3 2.นครพนม เขต 1 3.สกลนคร เขต 2 4.ขอนแกน เขต 5 5.อุบลราชธานี เขต 1 และ 5 6.มุกดาหาร 
เขต 1 7.ชัยภูมิ เขต 1 และ 2 8.อุดรธานี เขต 1 และ 9.นครศรีธรรมราช เขต 3 น้ัน มองวาไมจําเปน
เรงดวนที่ตองขยาย สพท.ทันที โดยอาจมีทางเลือกอื่นเพื่อแกปญหา เชน ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ทํางาน หรือยายที่ตั้ง สพท. อยางไรก็ตาม สพฐ.จะศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อศึกษาแนวทางแกไข
ปญหานอกเหนือจากการเพิ่มเขตพื้นที่ฯ ซึ่งบางพื้นที่อาจเพิ่มสาขายอย บางพื้นที่อาจเพิ่มบุคลากรให
มากขึ้น เพื่อชวยในการบริหารจัดการ ขณะที่บางพืน้ที่อาจตองอาศัยการสรางเครือขายคุณภาพทาง
วิชาการ 
 
"สําหรับ จ.รอยเอ็ด, สุรินทร, อํานาจเจริญ, ศรีสะเกษ, พัทลุง, มหาสารคาม เขต 1, เชียงใหม เขต 5, 
นาน เขต 1, นครสวรรค เขต 3, กาญจนบุรี เขต 2 และกระบี ่ซึง่ผลวิจัยเสนอใหปรับปรุงน้ัน นับเปนสิ่งที่
ไมรุนแรง เช่ือวา สพฐ.สามารถบริหารจัดการได โดย สพฐ.จะศึกษาขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของให
ละเอียดกอนดําเนินการ ดังน้ัน ระยะแรกอาจจะยังไมตัดสินใจวาจะดําเนินการไปในทิศทางใด จนกวาจะ
ไดรับขอมูลจากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ อยางไรก็ตาม จะหารือกับ สพท.เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
กอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) พิจารณา" 
คุณหญิงกษมากลาว 
 
หนา 26 
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